



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง

เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยกำหนดปิดการเรียนการสอน จำนวน ๘ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลล้วยกว้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจลุกลามไปยังเด็กเล็ก และบุคลากรครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง ได้เห็นความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้มีแนวทางในการควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเป็น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้วยกว้าง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๑๔ วันทำการ และทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง ได้เห็นความสำคัญกับภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน โดยมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับนมโรงเรียนไว้ดื่มในช่วงปิดเรียน และเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองเด็กในช่วงปิดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายไพบุลย์ เชื้อทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้าง